

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ



Thành phần

Gạc mềm tắm ướt dung dịch natri clorid, natri bicarbonat, xylitol và chiết xuất Cúc La mã (Chamomile extract).

Công dụng

Dùng vệ sinh hàng ngày khoang miệng cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ, giúp làm sạch miệng, lưỡi, nướu, răng, loại bỏ cặn sữa, mảng bám, vi khuẩn, nấm và phòng ngừa các bệnh răng miệng như tưa lưỡi, viêm nướu, nấm miệng, sâu răng...

Đối tượng sử dụng

- Dùng vệ sinh khoang miệng hàng ngày cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
- Trẻ đang trong thời kỳ bú sữa, cai sữa, ăn dặm, mọc răng.

- Trẻ đã có răng nhưng chưa biết tự vệ sinh răng miệng hàng ngày.

- Trẻ có nguy cơ nhiễm nấm cao do dùng thường xuyên thuốc kháng nấm corticosteroid.

- Người lớn không có khả năng tự vệ sinh răng miệng.

Cách dùng

Rửa sạch tay. Xò gạc vào ngón tay trỏ. Bế trẻ hoặc đặt trẻ nằm trên giường. Nhẹ nhàng lau vòm miệng và bề mặt răng, nướu trước. Sau đó lau lưỡi cho trẻ từ phía trong gốc lưỡi ra phía ngoài. Ngày dùng 2 lần, buổi sáng khi ngủ dậy và buổi tối trước khi đi ngủ.

Trẻ đang thời kỳ mọc răng: nhẹ nhàng massage vùng nướu đang mọc răng hoặc chuẩn bị mọc răng để làm dịu, thúc đẩy quá trình mọc răng và phát triển nướu. Có thể tăng tác dụng làm dịu bằng cách để sản phẩm trong ngăn mát tủ lạnh trước khi dùng.

Chú ý: Không đưa ngón tay vào sâu trong miệng trẻ vì có thể khiến trẻ bị nôn trớ. Không vệ sinh miệng khi trẻ vừa ăn xong.

Tái sử dụng gạc

Gạc sau khi dùng cần rửa sạch bằng xà phòng và phơi khô. Trước khi dùng cần tráng lại bằng nước sôi, vẩy ráo nước rồi tẩm nước muối bằng nước vệ sinh răng miệng hoặc nước muối 0,9%.

Đặc điểm sản phẩm

Vệ sinh khoang miệng theo cách tự nhiên, nhẹ nhàng và hiệu quả.

Gạc mềm mại, dệt từ sợi polyester chất lượng cao và tinh khiết, không chứa BPA, an toàn và không độc hại.

Gạc dệt hình ống xô ngón, kích thước vừa vặn các cỡ ngón tay.

Gạc được tẩm ướt sẵn, tiết trùng bằng tia gamma. Đóng gói riêng lẻ, sạch sẽ, tiện dùng.

Dung dịch tẩm ướt chứa các thành phần hoàn toàn tự nhiên, không chứa chất bảo quản và hương liệu tổng hợp, an toàn khi nuốt phải, tác dụng làm sạch khoang miệng hiệu quả, vị ngọt nhẹ để chịu giúp bé dễ dàng hợp tác khi vệ sinh răng miệng.

Gạc có thể tái sử dụng nhiều lần.

Vai trò các thành phần

Natri clorid: sát khuẩn, làm sạch.

Natri bicarbonat: làm sạch, cân bằng pH, ức chế vi khuẩn, nấm phát triển.

Xylitol: là một hợp chất tự nhiên, vị ngọt nhẹ để chịu, tác dụng làm dịu và ức chế vi khuẩn phát triển, ngăn ngừa sâu răng.

Chiết xuất Cúc La mã: là thành phần kháng khuẩn và chống viêm tự nhiên, giữ cho nướu răng sạch sẽ, ngăn ngừa viêm lợi, đau răng.

Lưu ý

Không sử dụng sản phẩm nếu bao bì không còn nguyên vẹn. Không bỏ gạc đã dùng vào bồn cầu.

Qui cách đóng gói

Hộp chứa 10, 20, 30, 50 gạc ướt đã tiệt trùng. Hộp chứa 5, 10, 15, 20 gạc ướt, kèm theo 1 chai dung dịch vệ sinh răng miệng.

Bảo quản, hạn dùng

Bảo quản nơi khô mát. Hạn dùng 30 tháng kể từ ngày sản xuất.

Nhà sản xuất

Công ty TNHH Dược phẩm Cát Linh
Địa chỉ: Số 19, Gamuda Gardens 2.3, Phường Trần Phú, Quận Hoàng Mai, Hà Nội.
Điện thoại: 024 66662424. Hotline: 0914 485089.
Website: www.catlinh.com.vn.



MỘT SỐ VẤN ĐỀ RĂNG MIỆNG THƯỜNG GẶP Ở TRẺ EM

CẢN SỬ

Dấu hiệu

Sau khi trẻ ăn sữa xong, trong miệng trẻ hay xuất hiện các chấm nhỏ màu trắng dễ bong và trôi theo nước hoặc trẻ nuốt nước bọt, không gây đau.

Nguyên nhân

Nuôi trẻ bằng sữa công thức. Trẻ ngậm sữa khi ngủ.

Chăm sóc

Vệ sinh khoang miệng trẻ đều đặn ngày 2 lần.

TƯA LƯỠI

Dấu hiệu

Tưa lưỡi (nấm lưỡi) biểu hiện là những mảng giả màu trắng ở niêm mạc miệng, đặc biệt là mặt trên của lưỡi, vòm họng, khó bóc và bóc đi để chảy máu, đau rát.

Tưa lưỡi ban đầu là những chấm trắng nhỏ ở đầu lưỡi, sau đó thành đám trắng to trên mặt lưỡi và lan sang hai bên niêm mạc má, vòm miệng dần dần tạo thành từng đám màu trắng sữa (màu vàng kem hay xám). Trẻ gặp khó khăn khi ăn, quấy khóc.

Bệnh nặng trẻ có thể bị tiêu chảy, ho, viêm phế quản phổi.

Nấm lưỡi thường xảy ra ở giai đoạn từ sơ sinh đến khi trẻ 9-10 tuổi.

Nguyên nhân

Do nấm *Candida albicans* sống ký sinh trong miệng, khi gặp điều kiện thuận lợi trở thành tác nhân gây bệnh.

Trẻ nhỏ dễ bị tưa do bài tiết ít nước bọt và niêm mạc miệng ở môi trường pH thấp:

Bệnh lây truyền từ dụng cụ cho trẻ ăn: chén, cốc, chai sữa, nhất là đầu vú không sạch;

Trẻ mắc các bệnh lý miễn dịch, dùng nhiều corticosteroid dẫn đến suy giảm sức đề kháng;

Trẻ dùng nhiều kháng sinh phổ rộng làm mất cân bằng hệ vi sinh khoang miệng;

Phòng tránh

Vệ sinh khoang miệng trẻ đều đặn ngày 2 lần; Vệ sinh sạch các vật dụng, đồ chơi của trẻ;

Vệ sinh sạch đầu vú mẹ trước sau mỗi lần cho bú bằng khăn ẩm; Nếu mẹ phát hiện bị nấm vú cần điều trị ngay;

Vệ sinh nhà cửa sạch sẽ;

Không để người lạ hôn môi, má trẻ.

VIÊM NƯỚU RĂNG (VIÊM LỢI)

Dấu hiệu

Viêm nướu răng là tình trạng nướu bị viêm nhiễm, chủ yếu do virus, gây sưng đỏ nướu, đau, chảy máu, hôi miệng... Trẻ có thể bị sốt, quấy khóc, bỏ ăn. Nguyên nhân chủ yếu là do vệ sinh răng miệng kém, dẫn đến tình trạng tích tụ chất bẩn và vi khuẩn quanh răng.

Phòng tránh

Vệ sinh miệng trẻ hàng ngày ngay từ khi còn nhỏ bằng gạc mềm để bảo vệ sức khỏe răng miệng.

SÂU RĂNG

Triệu chứng

Răng trẻ bị ê buốt, đau. Hơi thở có mùi hôi kéo dài.

Răng bị đổi màu, bề mặt có đốm nhỏ màu trắng ngà hay chấm đen.

Nguyên nhân

Nguyên nhân gây sâu răng ở trẻ phần lớn là do thói quen ăn uống quá nhiều đường như bánh, kẹo, quả ngọt. Sau khi ăn, vi khuẩn trong thức ăn còn sót lại trên răng, kết dính với nước bọt tạo thành mảng bám, phủ lên răng. Khi trẻ ăn, đặc biệt là những thức ăn từ tinh bột và đường, sẽ kết hợp với mảng bám để tạo ra acid, làm ăn mòn men răng và ngà răng, gây ra sâu răng.

Phòng tránh

Nên dùng gạc mềm để vệ sinh răng miệng cho trẻ ngay khi chưa mọc răng, nhất là trước khi ngủ. Khi chiếc răng đầu tiên xuất hiện, hãy vệ sinh răng miệng cho trẻ bằng gạc hoặc bàn chải mềm.

Hạn chế các thực phẩm nhiều đường, hạn chế ăn vặt, nhất là các đồ ăn ngọt và dính như kẹo dẻo, kẹo dứa, bánh bột lọc... vì chúng có nguy cơ bám dính vào kẽ răng, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển.

Khi trẻ bắt đầu mọc răng, hãy đưa trẻ đến gặp nha sĩ thường xuyên nhằm kịp thời phát hiện các bất thường về răng miệng.

Kích thước toa: 150 x 210mm, in 2 mặt, 1 màu
Chất liệu: giấy Bồi bằng